
Kaupsýslumaður segir sitt álit

&quot;Ég ákvað að gefa mér smá  tíma til að hæla strákunum og auðvitað stelpunum líka þarna
á edal.net.  Ég hef verið í viðskiptum við edal.net í nokkur ár.&quot;

  

&quot;Mér þykir allt viðmót og framkoma, þekking þeirra og reynsla og ekki  síst miðlun þeirrar
þekkingar og reynslu það mikilvægasta fyrir mig til  að láta hlutina ganga og fyrir það fær
edal.net - hæstu einkunn.

  

  Ég stóla á samskiptin enda einn daginn í USA annan í Kína en núna í Svíþjóð.&quot;

  

  Jóhannes Valdemarsson  
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